



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
25 มีนาคม 2564



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อสะสม 125,318,822 ราย เสียชีวิต 2,754,855 ราย รักษาหาย 101,170,539 ราย ส่วนในประเทศไทย มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 69 ราย ติดเชื้อในประเทศ 61 ราย มาจากต่างประเทศ 8 ราย ยอดรวมผู้ติดเชื้อ 124,790,051 ราย ยอดผู้เสียชีวิตคงที่ 92 ราย รวมเสียชีวิต 2,745,386 ราย

- สำหรับประเด็นที่น่าสนใจในต่างประเทศ ได้แก่ **ฮ่องกงและมาเก๊า** ระบุไข้วัดขึ้นป้องกันโรคโควิด-19 ของไฟเซอร์/ไบออนเทค ชั่วคราว เนื่องจากมีปัญหากเกี่ยวกับผลข้างเคียง แต่ไม่ได้หมายความว่าวัคซีนดังกล่าวไม่ปลอดภัย เป็นเพียงมาตรการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเท่านั้น **อินเดีย** พบเชื้อโควิด-19 'กลายพันธุ์คู่' ชนิดใหม่ ประธานาธิบดี วลาดิเมียร์ ปูติน **ผู้นำรัสเซีย** ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิดแล้ว และ **บราซิล** มีผู้เสียชีวิตวันเดียวมากกว่า 3 พันคน

ประเด็นที่มีผลกระทบ

1. การติดเชื้อในสถานกักกันตม.บางเขน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ผจก.รายวัน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, มติชน, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (บ้านเมือง, ผจก.รายวัน,js100, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, สำนักข่าวไทย, ไอเอ็นเอ็น, ทีวีช่อง 3,5,9,TNN,NBT)

-รมว.สร. ลงพื้นที่ตรวจดูความพร้อม รพ.สนามชั่วคราว สตม. ที่สโมสรตำรวจ ซึ่งได้ย้ายผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายที่ติดเชื้อโควิด-19 จากศูนย์กักตัวต่างๆ ทั้งที่บางเขนและสวนพลู มาที่ตัวอาคาร ขณะนี้มีการเคลื่อนย้ายมาแล้ว 100 คน ยืนยันว่า รพ.สนามชั่วคราวนี้ เป็นสถานที่เหมาะในการดูแลผู้ติดเชื้อ เนื่องจากมีพื้นที่กว้างและโปร่งแสง เพราะเป็นสนามกีฬา มีบุคลากรทางการแพทย์ดูแลอย่างเข้มงวด และถูกหลัก สร.ขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงมั่นใจว่า จะไม่ได้รับผลกระทบต่อการใช้ชีวิตและการแพร่ระบาด ผู้ที่เข้ามารับการรักษาเป็นคนต่างด้าว ในวัยหนุ่มสาว ป่วยไม่แสดงอาการ จึงต้องรักษาจนหาย ตามวิธีที่กำหนดไว้ แต่ถ้าหากแสดงอาการจะต้องส่งตัวไปรักษาที่รพ. เมื่อรักษาหายแล้วต้องผลักดันกลับประเทศ

-ผบ.ช.สตม. ระบุ จากการตรวจผู้ต้องกักทั้งหมด 1,615 คน แบ่งเป็นบางเขน 490 คน และสวนพลู 1,125 คน พบการติดเชื้อ 393 ราย ทีม รพ. ตำรวจและ สร.ได้อำนวยความสะดวกขนย้ายผู้ติดเชื้อ 100 คนย้ายมายังรพ.สนาม ย้ำว่า รพ.สนามไม่ได้อยู่ตรงสโมสรตำรวจ แต่ใช้ทางเข้าเดียวกัน

-ผบ.ตร.แจ้ง รพ.สนามชั่วคราวไม่กระทบสโมสรตำรวจ จัดงานเลี้ยงสัมนาได้ตามปกติ มั่นใจเชื้อโรคไม่แพร่ออกไปข้างนอก

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ประชาชาติธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ)

-นพ.เฉวตสรร นามวาท รักษาการรองอธิบดีกรมควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค แถลง การติดเชื้อในสถานกักกันตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเป็นสถานที่ปิด ไม่เกี่ยวข้องกับชุมชน การจัดตั้ง รพ.สนามมีความปลอดภัยและได้มาตรฐาน ไม่มีการแพร่เชื้อสู่ภายนอก ส่วนคลัสเตอร์โรงงานทำขนม บางขุนเทียน ติดเชื้อ 17 ราย พบ 3 ปัจจัยที่ทำให้ติดเชื้อ พร้อมกักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูง และดำเนินการควบคุมโรคแล้ว

2. เตือนอย่าลดวันกักตัว หวั่นระบาดซ้ำ-กลายพันธุ์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, กท.ธุรกิจ, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, mcot)

-รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์สถานการณ์ผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตทั่วโลก ระบุสถานการณ์ของไทยที่มีการระบาดเป็นไปอย่างต่อเนื่อง กระจายทั่วไปไม่จำกัดสถานที่แต่มีความหลากหลายขึ้นเรื่อยๆ ประชาชนจึงควรตระหนักรู้ว่า ปัจจุบันไม่ปลอดภัย ต้องป้องกันตัวอย่างเคร่งครัด เหยียบคันเร่งเศรษฐกิจท่องเที่ยวตอนนี้ควบคู่ไปกับการลดวันกักตัว ท่ามกลางสถานการณ์ระบาดคุมไม่ได้ มีโอกาสระบาดซ้ำรุนแรงและอาจเจอสายพันธุ์ไวรัสกลายพันธุ์เข้ามาระบาดในไม่ช้า สิ่งที่เราควรทำคือ การชะลอนโยบายนำความเสี่ยงเข้าสู่ประเทศ คงการกักตัว 14 วัน เพิ่มศักยภาพของระบบการตรวจคัดกรองโรค

3. การขอรับวัคซีนโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก.รายวัน)

-รอง ผวจ.ชลบุรี ประชุมด่วนหน่วยงานเกี่ยวข้องใน อ.บางละมุง -สัตหีบ กำชับให้สำรวจจำนวนประชากรจริง-แฝง บุคลากรทางการแพทย์ให้แล้วเสร็จใน 1 สัปดาห์ก่อนเสนอขอวัคซีน 1 ล้านโดสจากรัฐบาล หวังฉีดให้ครอบคลุมก่อนเปิดฤดูท่องเที่ยว ต.ค.นี้

-จ.ภูเก็ตกำหนดแผนเปิดรับต่างชาติ 1 ก.ค.นี้ ขอวัคซีนกว่า 9 แสนโดส ฉีดให้คนภูเก็ตร้อยละ 70 ก่อนเปิดเมือง

4. กระแสข่าวจีนห้ามคนฉีดวัคซีนโควิดชนิดอื่นเข้าประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thaipbs

-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เผยกรณีประเทศจีนออกมาระบุว่า อนุญาตให้คนที่ฉีดวัคซีนที่ผลิตในประเทศจีนเดินทางเข้าประเทศเท่านั้น ทางจีนไม่ได้ห้ามคนที่ฉีดวัคซีนชนิดอื่นๆ ของประเทศอื่นๆ เข้าไป แต่อนุญาตให้ผู้ที่ฉีดวัคซีนที่ได้รับการรับรองโดยWHO เข้าประเทศจีนได้อยู่แล้ว เพียงแต่หากฉีดวัคซีนของจีนก็จะได้รับการอำนวยความสะดวกเป็นพิเศษ ขณะนี้, ต่างประเทศ อยู่ระหว่างเจรจากับหลายประเทศ เรื่องการเปิดการเดินทาง แต่ละประเทศอาจจะตัดสินใจช้า-เร็วต่างกัน แต่หากจะให้ไทยได้ประโยชน์ก็ต้องให้ประเทศที่ตกลงกันใช้เงื่อนไขเดียวกัน คือลดวันกักตัว เพราะการฉีดวัคซีนเป็นประโยชน์ต่อการเปิดการเดินทาง กระตุ้นเศรษฐกิจ และต้องการให้มีการกักตัวลดลง

มาตรการของ ศบค. สธ. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, กท.ธุรกิจ, มติชน, ไทยโพสต์, ข่าวสด, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, ผจก.รายวัน, เดลินิวส์, bangkokbiznews, acnews, isranews, thebangkokinsight)

-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค แถลง เผยมีผู้ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว 5,862 ราย เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ย้ำผู้รับวัคซีนเข็มแรกแล้ว ให้ไปรับวัคซีนเข็มที่สองตามนัด เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกัน โดยวัคซีนจะช่วยลดอาการป่วยรุนแรงและการเสียชีวิต แต่ยังมีโอกาสติดเชื้อได้ หากประมาทและการดัดคน ผู้ที่รับวัคซีนแล้วขอให้คงการสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ลดความแออัด และล้างมือบ่อยๆ ส่วนวัคซีนล็อตใหม่ 8 แสนโดส อยู่ระหว่างการตรวจรับรองการผลิต จากนั้น อภ.จะส่งมอบให้แก่กรมควบคุมโรค เพื่อจัดสรรและกระจายไปยังพื้นที่เป้าหมายต่อไป โดยกระจายให้ 3 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่ควบคุมการระบาด 6 จังหวัด, พื้นที่ท่องเที่ยว 8 จังหวัด และพื้นที่ชายแดน 8 จังหวัด รวม 22 จังหวัด จำนวน 5.9 แสนโดส ส่วนที่เหลืออีก 210,000 โดส จะมีการกระจายให้บุคลากรสาธารณสุข อสม.เจ้าหน้าที่กลุ่มที่จำเป็นและควบคุมการระบาดในจังหวัดใหม่ นอกเหนือจาก 22 จังหวัด หรือในจังหวัดที่มีการส่งผู้ป่วยเข้ามาในจังหวัดนั้น รวมถึงผู้ที่มีความจำเป็นต้องเดินทางต่างประเทศ เช่น นักการทูต นักกีฬาที่จะไปแข่งขันโอลิมปิกที่ญี่ปุ่น กลางปีนี้ เป็นต้น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน) เว็บไซต์ (ผจก.รายวัน, เดลินิวส์)

-นพ.ไพศาล ดันคุ้ม เลขาธิการ อย. เผยวันที่ 25 มี.ค. จะมีการพิจารณาเรื่องการขอขึ้นทะเบียนของวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของจอห์นสัน แอนด์จอห์นสัน จากข้อมูล เอกสารต่างๆ ที่ส่งเข้ามา ส่วนสถาบันวัคซีนแห่งชาติยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้อะดีโนไวรัส ของวัคซีนจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน กับการนำมาใช้ในคนไทยนั้น นพ.ไพศาล กล่าวว่า ถูกแล้ว เพราะหากคนไทยเคยมีภูมิคุ้มกันต่อไวรัสตัวนั้น เมื่อวัคซีนเข้าไปจะเหมือนทหารที่ไม่มีแรง อย่างไม่รู้ตาม ผู้เชี่ยวชาญจาก อย. กำลังหารือร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากผู้ผลิตวัคซีน ซึ่งคาดว่า จะมีข้อสรุปหลังวันที่ 25 มี.ค.นี้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า) เว็บไซต์ (เชียงใหม่เมล)

-ศ.นพ.ยง ภูวรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊ก ว่า ถึงกำหนดให้วัคซีนเข็มที่ 2 ของวัคซีนจีน Sinovac ส่วนวัคซีน AstraZeneca เริ่มให้มาแล้ว 1 อาทิตย์ ทางศูนย์ได้ศึกษาวิจัยกับวัคซีนทั้ง 2 ตัว โดยตรวจภูมิคุ้มกันก่อนและหลังฉีดวัคซีน ทำการศึกษาพร้อมกับ รพ.บ้านแพ้วเป็นวัคซีน Sinovac และทำการศึกษาที่ศูนย์เอง เป็นวัคซีน Sinovac และ AstraZeneca พบว่าวัคซีนมีความปลอดภัยดีมาก อาการข้างเคียงส่วนใหญ่ พบอาการทั่วไปเหมือนกับฉีดวัคซีนชนิดอื่น การตรวจภูมิคุ้มกันก่อนฉีดวัคซีน จนถึงวันนี้กว่า 300 คน ไม่มีใครเคยติดเชื้อมาก่อน ตรวจไม่พบภูมิคุ้มกัน วันนี้มีการตรวจเลือดดูผลภูมิคุ้มกันของเข็มที่ 1 ของ Sinovac ก็คงจะรู้ว่าหลังจากเข็มแรก ภูมิคุ้มกันขึ้นเท่าไร และเมื่อครบ 2 เข็มแล้วปลายเดือนหน้า ก็น่าจะรู้ผลของภูมิคุ้มกันด้านทานในประเทศไทย ในการฉีดวัคซีนของจีน ส่วนวัคซีน AstraZeneca กว่าจะรู้ผลเข็ม 2 จะช้าหน่อย เพราะระยะทางการฉีดเข็มที่ 2 ใช้เวลา 10-12 สัปดาห์ อยากเชิญชวนทุกท่าน เมื่อถึงคิวฉีดวัคซีน กรุณาไปฉีดวัคซีน และถ้าเป็นไปได้อยากจะให้มีการฉีดวัคซีนคนไทยให้มากที่สุดและเร็วที่สุด เพราะทั่วโลกฉีดไปแล้วมากกว่า 450 ล้านโดส

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ผจก.รายวัน, เดลินิวส์, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (โพสต์ทูเดย์, ข่าวสด, ศูนย์ข่าวแอฟฟิสิก, isranews, springnews, thebangkokinsight, workpointtoday)

-พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เผย ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของบริษัทแอสตราเซนเนกา จากแพทย์ประจำตัวที่ รพ.บำรุงราษฎร์ เมื่อวันที่ 21 มี.ค.ที่ผ่านมา

-ศบค. เผย สมุทรสาครตัวเลขติดเชื้อ เหลือหลักเดียวแล้ว ดิเดย์เปิดเดินรถโดยสารเข้าออกจังหวัดวันนี้ ส่วนคลัสเตอร์ศูนย์กักบางเขนสทม. และ สธ. เข้าไปกำหนดมาตรการป้องกันและจำกัดไม่ให้แพร่กระจายเชื้อไปชุมชนได้แล้ว ดึงโรงงานขนมบางขุนเทียนหละหลวม พบผู้ติดเชื้อ 17 ราย สำหรับแผนกระจายวัคซีนโควิด 8 แสนโดส แบ่ง 3 ส่วน ใน 22 จังหวัด ได้แก่ กลุ่มแรก ควบคุมการแพร่ระบาดของโรค 3 แสนโดสใน 6 จังหวัดคือ สมุทรสาคร 100,000 โดส กทม. 50,000 โดส อ.แม่สอด จ.ตาก 75,000 โดส ปทุมธานี 25,000 โดส สมุทรปราการ 25,000 โดส และนนทบุรี 25,000 โดส กลุ่มที่ 2 เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ 290,000 โดส ใน 18 จังหวัด แยกเป็นจังหวัดท่องเที่ยว 240,000 โดส มี 8 จังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง เชียงใหม่ จังหวัดละ 20,000 โดส ขอนแก่น กระบี่ พังงาจังหวัดละ 10,000 โดส อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 50,000 โดส และภูเก็ต 100,000 โดส นอกจากนี้ ยังมีจังหวัดชายแดน 50,000 โดส มี 8 จังหวัด คือสงขลา สระแก้ว จังหวัดละ 10,000 โดส เชียงราย มุกดาหาร ระนอง หนองคาย จันทบุรี จังหวัดละ 5,000 โดส และกลุ่มที่ 3 บุคลากรสาธารณสุข/อสม./เจ้าหน้าที่กลุ่มอื่นๆ ที่จำเป็น และควบคุมการระบาดในจังหวัดใหม่ จำนวน 210,000 โดส

-กทม.พบ ผู้ป่วยรายใหม่ 352 ราย อยู่ระหว่างสอบสวนโรค 118 ราย เป็นคนไทย 10 ราย ชาวต่างด้าว 320 ราย

-จ.ตาก พบผู้ติดเชื้ออีก 3 คน พนักงานหญิงกาสิโนจากเมียวดี ลักลอบเข้าเมือง

-จนท.ไปรษณีย์ไทยสาขาราชเทวี ติดเชื้อโควิด 1 ราย ปิดทำการสาขาราชเทวี 24-28 มี.ค.64

-มจร. ออกแถลงการณ์พบคน.ศ.ติดเชื้อโควิด 19 เรียนอยู่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่นๆ**องคมนตรีตรวจเยี่ยม รพร.สระแก้ว**

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ 77kaoded

-ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ รพร.สระแก้ว โดยมีผู้ว่าสระแก้ว คณะกรรมการมูลนิธิฯ และผู้บริหาร สธ. ให้การต้อนรับ เพื่อได้ทราบปัญหา อุปสรรค และหาแนวทางการแก้ไข ตลอดจนให้การสนับสนุนและติดตามความความก้าวหน้า

พัฒนาพยาบาลวิชาชีพ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เปิดโครงการ "Open House มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต" พร้อมกล่าวในเวทีเสวนา หัวข้อ "ทิศทางการสาธารณสุขไทยกับการพัฒนาวิชาชีพพยาบาล" ว่า รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางการดูแลสุขภาพนานาชาติ Medical Hub ปัจจุบันเห็นชัดเจนว่าไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลจะต้องมีจำนวนที่เพียงพอ เราเป็นประเทศที่มีความเข้มแข็งด้านการให้บริการและการรักษาพยาบาล โดยเฉพาะทำได้ดีมากในสถานการณ์โควิด 19 จึงเห็นว่า การที่สภาการพยาบาลอนุมัติให้มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต เปิดหลักสูตรพยาบาลบัณฑิต ระยะเวลา 2 ปี 6 เดือนนั้น จะเป็นประโยชน์ เกิดช่องทางสำคัญในการเพิ่มบุคลากรทางการแพทย์และการพยาบาลให้กับประเทศต่อไป

อาหารเป็นพิษ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (คมชัดลึก, ผจก.รายวัน, bangkokbiznews, thailandplus, กรมประชาสัมพันธ์)

-กรมควบคุมโรค เตือนในช่วงนี้อากาศร้อน อาจทำให้อาหารบูดเสียได้ง่าย เสี่ยงทำให้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษ ขอให้ประชาชนระมัดระวังเรื่อง การรับประทานอาหาร โดยยึดหลัก "สุก ร้อน สะอาด" รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ด้วยความร้อน หลีกเลี่ยงอาหารสุกๆ ดิบๆ

คำแนะนำการออกกำลังกายช่วงหน้าร้อน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย แนะนำประชาชนเลือกวิธีการออกกำลังกายให้เหมาะสมในช่วงหน้าร้อน เพื่อลดความเสี่ยงเกิดโรคฮีทสโตรก ภาวะขาดน้ำ ตะคริวแดด ผิวไหม้ โดยเลือกออกกำลังกายเวลาเช้าตรู่หรือช่วงเย็น สถานที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก สวมเสื้อผ้าที่ระบายความร้อนได้ดี ทาครีมกันแดดก่อนออกกำลังกายกลางแจ้ง ตัมน้ำ และอบอุ่นร่างกายก่อนออกกำลังกายและจิบน้ำระหว่างออกกำลังกาย ทุก 15 -20 นาที ควรสังเกตอาการที่อาจเกิดภาวะที่เป็นอันตราย โดยโรคลมแดด หรือฮีทสโตรก มีอาการหัวใจเต้นแรงและเร็ว อุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 40 องศาเซลเซียส กล้ามเนื้อเกร็ง รุ่มานตาขยาย ความรู้สึกตัวลดลง ถ้าไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีอาจเสียชีวิตได้ ภาวะขาดน้ำหรือเพลียแดดจะมีอาการปวดศีรษะ ความดันต่ำ ปากแห้ง โรคตะคริวแดด จะมีอาการปวดเกร็งที่กล้ามเนื้อ หากมีอาการดังกล่าวควรหยุดออกกำลังกายทันที ให้รับมาอยู่ในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก ตัมน้ำให้เพียงพอ และหากอาการยังไม่ดีขึ้นควรไปพบแพทย์

กัญชา-กัญญา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, springnews)

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เผย ในงานสัมมนา ปลดล็อก "กัญชา-กัญญา" ปลุกเศรษฐกิจ-รวาย ที่จัดโดยนสพ.ฐานเศรษฐกิจ ว่า ปัจจุบันไทย มีทั้ง "กัญชา" และ "กัญญา" หลากหลายสายพันธุ์ มองแนวโน้มศักยภาพของไทย เป็นฐานการผลิตของโลก อีก 2 ปีข้างหน้าจะเห็นอย่างเป็นรูปธรรมแน่นอน

บทความ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (กรุงเทพธุรกิจ บทบรรณาธิการ)

-ภาคเอกชนเผยกัญชาเพื่อเศรษฐกิจ รัฐต้องอำนวยความสะดวก การขอนำเข้าและขออนุญาตปลูก จาก อย. ทั้งนี้ปัจจุบันยังไม่มีเอกรายใดได้รับอนุญาตทั้งนำเข้าและปลูก เนื่องจากขั้นตอนยุ่งยากและล่าช้า รัฐมนตรีที่รับผิดชอบ ไม่ว่าจะสธ. หรือกษ.ต้องมีความชัดเจน สื่อสารให้คนไทยรับรู้เท่าเทียมกัน

วันวิมโรคโลก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (สยามรัฐ) เว็บไซต์ (ผจก., คมชัดลึก, โพสต์ทูเดย์)

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผย วันที่ 24 มี.ค ของทุกปีเป็นวันวิมโรคโลก ซึ่งวิมโรคเป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่ง เชื้อจะแพร่กระจายสู่อากาศจากการไอ จาม สามารถเป็นได้ทุกส่วนของอวัยวะทั่วร่างกาย แต่ที่พบมากที่สุดคือ วิมโรคปอด มักมีอาการไอเรื้อรัง มากกว่า 2 สัปดาห์ อาจมีเสมหะปนเลือด เบื่ออาหาร น้ำหนักลด มีไข้ต่ำๆ มักจะเป็นตอนบ่าย เย็น หรือกลางคืน และเจ็บหน้าอก เหนื่อยง่าย อ่อนเพลีย ผิวหนังซีด เหลือง และเหงื่อออกตอนกลางคืน แนะนำวิมโรคสามารถรักษาให้หายได้ ผู้ป่วยควรป้องกันและควบคุมการแพร่เชื้อ โดยไม่ควรนอนร่วมกับผู้อื่น สวมหน้ากากอนามัย ปิดปากและจมูกทุกครั้งเวลาไอหรือจาม ลด ละ เลิก สูบบุหรี่ และแอลกอฮอล์ ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง ตรวจสุขภาพปีละ 1-2 ครั้ง รับประทานยาตามแพทย์สั่งสม่ำเสมอ ไม่ควรหยุดยาเองก่อนกำหนดครบระยะรักษา

โรคไข้เลือดออก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, สยามรัฐ, แนวหน้า, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ, เนชั่นทีวี, แนวหน้า, ข่าวสด)

-นพ.นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ สสจ.นครราชสีมา ชี้แจงสถานการณ์ไข้เลือดออกระบาดหลายจังหวัด พบเด็กชาย 6 ขวบ ชาว อ.ขามสะแกแสง เสียชีวิตแล้ว 1 ราย ที่รพ.ขามสะแกแสง ได้ย้ายไปรักษาที่รพ.มหาสารคาม นครราชสีมา โดยดำเนินการสอบสวนพร้อมให้ออสม. ออกสำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ทั้งนี้ จากข้อมูลถึงวันที่ 17 มี.ค. ในประเทศไทย ปี 64 พบว่ามีผู้ป่วยไข้เลือดออก ที่กรุงเทพฯ มีมากที่สุด 631 ราย 2.ชลบุรี 109 ราย และ 3.นนทบุรี 68 ราย

จับกุมหมอกระเป่า-คลินิกเถื่อน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ข่าวสด, เดลินิวส์, มติชน, สยามรัฐ, โพสต์ทูเดย์, เนชั่นทีวี, สำนักข่าวไทย, ไอเอ็นเอ็น, ทีวีช่อง 3, 7, 9, TNN, one31, thailandplus)

-นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เผยว่า กรมสนับสนุนฯ ร่วมกับ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค และ อย. ร่วมแถลงการตรวจค้นจับกุมประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือหมอกระเป่า 3 คน และคลินิกเสริมความ

ประเด็นข่าว

งามที่ไม่ได้รับอนุญาต ในพื้นที่กทม. และปริมณฑล 3 แห่ง หลังจาก มีผู้ร้องเรียนว่า ได้รับความเสียหายหลังเข้ารับบริการ เจ้าหน้าที่ขยายผล พบว่ามีบุคคลอ้างตัวเป็นแพทย์โฆษณาผ่านเฟซบุ๊ก และเปิดกลุ่มชักชวนสมาชิกให้มาใช้บริการ ซึ่งหมอกระเป่าที่ถูกจับกุมไม่มีความรู้ด้านการแพทย์ ผู้เสียหายส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากการทำศัลยกรรมจมูกและเสริมหน้าอก

ถุงมือแพทย์ปลอม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ข่าวสด) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ข่าวสด, เดลินิวส์, มติชน, สยามรัฐ, โพสต์ทูเดย์, เนชั่นทีวี, สำนักข่าวไทย, ไอเอ็นเอ็น, ทีวีช่อง 3, 7, 9, TNN, one31, thailandplus)

-ตำรวจกองปราบฯ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ ออ. บุคลากรกวดงเก็บถุงมือทางการแพทย์ ไม่ได้รับอนุญาต ยึดถุงมือยางเถื่อนร่วม 20 ล้านชิ้น มูลค่ากว่า 500 ล้านบาท จับกุมคนงาน 19 คน ดำเนินคดีฐานไม่จดทะเบียนสถานประกอบการเครื่องมือแพทย์ ผลิตรื้อนำเข้าและขายเครื่องมือแพทย์ปลอม เร่งขยายผลว่า ลอบนำเข้าจากต่างประเทศหรือนำถุงมือยางเก่ามารีไซเคิลหลอกขายให้ลูกค้า มีนายทุนชาวจีนอยู่เบื้องหลัง ผู้เสียหายหลายรายถูกขีดเงินมัดจำสูงถึง 40-50 ล้านบาท บางรายไม่ได้สินค้า บางรายได้สินค้าไม่มีคุณภาพจนถูกต่างประเทศตีกลับ เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้ต้องหา ส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดี พร้อมสอบสวนขยายผลเพื่อตามจับตัวเจ้าของต่อไป

โฆษณาสินค้าเกินจริง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ข่าวสด, ผจก.รายวัน 360 องศา, sanook)

-ศาลอาญาสั่งจำคุกสูงสุด 290 ปี กลุ่มผู้ต้องหาคดี 'เมจิกสกิน' จำนวน 6 ราย ฐานกระทำความผิด พ.ร.บ.เครื่องสำอาง พ.ศ.2558, พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ. 2522 และพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 โดยหลอกลวง ผู้บริโภค ผลิตสบูเมซโซ-ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร รับสารภาพ ให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดี การกระทำของจำเลยทั้งหมดเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ลงโทษเป็นกระทงความผิดไป เมื่อรวมโทษทั้งหมดแล้ว คงปรับจำเลยที่ 1 เป็นเงิน 175,000 บาท จำเลยที่ 2 และ 3 จำคุกคนละ 20 ปี 5 เดือน และปรับ 170,500 บาท จำเลยที่ 4-6 จำคุกคนละ 20 ปี และปรับ 147,500 บาท ชดใช้ให้ผู้เสียหาย 91 ราย 1.6 ล้านบาท ผ่อนชำระ 25 ราย โทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี พิพากษาให้รอลงอาญา 3 ปี ให้โอกาสกลับตัวประกอบอาชีพสุจริต นำเงินมาชดใช้ให้หมด ศาลพิเคราะห์เห็นว่า คดีผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องสำอางที่เป็นความผิดไม่มีลักษณะที่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยอย่างร้ายแรงแก่ประชาชนจนถึงขนาดที่ไม่อาจให้โอกาสแก่จำเลยที่ 2-6 กลับตัวเป็นพลเมืองดีในสังคม อีกทั้งจำเลยที่ 2-6 ต่างสำนึกผิด ซึ่งการให้โอกาสจำเลยได้ไปประกอบอาชีพเพื่อนำรายได้มาชดใช้ค่าเสียหายน่าจะเป็นประโยชน์กว่า และไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 2-6 เคยต้องโทษจำคุกมาก่อน โทษจำคุกจึงให้รอลงอาญาไว้ 3 ปี